



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๓๗๕

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่า มีผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Internet และใบปลิว แผ่นพับโฆษณาในทางที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการบริหารและดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อความที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีใส่ความบุคลากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของผู้ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในส่วนราชการ

ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ จนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย งดเว้นการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความที่ไม่สุภาพ ข้อความที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ข้อความที่ส่อไปในทางการประทุพถิผิดจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอันดีงาม หรือข้อความที่ส่อไปในทางหมิ่นประมาท สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นแก่บุคคลใด ๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสน ข้อความในเชิงปลุกกระดม ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก หรือความรุนแรงในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันเป็นการไม่เคารพต่อกฎหมาย ทั้งนี้ หากยังพบว่ามีกรณีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอยู่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที ทั้งนี้ ได้แนบตัวอย่างแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า การใช้ Social Network โดยเฉพาะการนำตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ควรมีมาตรการและนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ชัดเจน โดยนำกฎหมายและนโยบายของ ICT หรือระเบียบ กฎหมายของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการควบคุมและ

ดำเนินการกับผู้กระทำการไม่สมควรดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ให้เชิญผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ เข้าร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเชิญรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานวินัยและนิติการ เข้าร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ